



ด่วนมาก บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘)

ที่ กท ๐๔๐๘/๗๑๕๖

วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานประเด็นเด่นประจำวัน

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งรายงานประเด็นเด่นประจำวัน ประจำวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ รวม ๖ ข่าว มาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสาววรุณช สยคำข้าว)
ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

รายงานประเด็นเด่นประจำวัน
ประจำวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
๑	กทม. Big Cleaning ลดการสะสมของ ฝุ่นละออง PM๒.๕	แนวหน้า, ไทยโพสต์, komchadluek, thainews, matichon, twitter.com	- พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวภายหลังให้การต้อนรับ นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.กระทรวงมหาดไทย ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติการล้างทำความสะอาดพื้นที่เพื่อบรรเทา ปัญหาฝุ่น PM๒.๕ บริเวณเกาะดินแดง อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ภายใต้กิจกรรม Big Cleaning ทำความสะอาดพื้นที่ลดการสะสมของฝุ่นละอองว่า การดำเนินการ ดังกล่าวเป็นการ Kick Off ปฏิบัติงานพร้อมกันทั่วกรุงเทพฯ ๕๐ เขต เนื่องจาก ช่วงสัปดาห์นี้เกิดฝุ่นละอองสะสมสูงเกินเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดในหลาย พื้นที่ จึงได้ยกระดับมาตรการตามแผนปฏิบัติการการแก้ไขปัญหา ด้วยการ ขับเคลื่อนมาตรการป้องกันบังคับใช้กฎหมายและลดปัญหาฝุ่น PM๒.๕ ที่ต้นเหตุ ตามมาตรการของภาครัฐ อาทิ เพิ่มความถี่การล้าง ดูดฝุ่นถนน และฉีดล้างใบไม้ สอดส่องดูแลไม่ให้ลักลอบเผาขยะในที่สาธารณะและที่เอกชน ตรวจสอบ ประกอบการไม่ให้ปล่อยควันเกินค่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนด เพิ่มความ เข้มงวดตรวจจับและห้ามใช้รถยนต์ควันดำทุกประเภท แนะนำการบำรุงรักษา เครื่องยนต์ให้กับผู้ขับขี่รถยนต์ และประสานสถานีตำรวจท้องที่เพื่ออำนวยความสะดวก การตรวจการจราจรหรือจัดการจราจรให้คล่องตัว ลดการสะสมฝุ่นละออง จากควันรถยนต์ สำหรับมาตรการการฉีดพ่นน้ำ กทม.ได้ดำเนินการต่อเนื่อง ๔ วิธี คือ การฉีดน้ำล้างต้นไม้เพื่อชะล้างฝุ่น PM๒.๕ ที่เกาะอยู่กับใบไม้ให้สะอาด สามารถดักจับฝุ่นใหม่ต่อไป การฉีดน้ำล้างถนนล้างฝุ่น PM๑๐ ลงท่อระบายน้ำ เพื่อป้องกันไม่ให้ฝุ่นฟุ้งกระจายกลับขึ้นมาในอากาศ การฉีดน้ำบริเวณเขต ก่อสร้างลดการฟุ้งกระจายของฝุ่น PM๑๐ และป้องกันไม่ให้ฝุ่น PM๑๐ แดกตัว เป็นฝุ่นละออง PM๒.๕ และการฉีดน้ำรอบอาคารสูงลดปริมาณฝุ่นรอบๆ อาคาร เพื่อป้องกันฝุ่นละออง PM๒.๕ ฟุ้งกระจายสร้างผลกระทบต่อผู้ที่อยู่ใน อาคารทางหนึ่งด้วย	ด้านบวก - เพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหา ฝุ่นละออง PM๒.๕ ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว โดยบูรณาการความ ร่วมมือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่าง ยั่งยืนและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด - จัดกิจกรรม Big Cleaning เพื่อ ลดการสะสมของฝุ่นละอองใน พื้นที่กรุงเทพฯ	- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ สำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนิน มาตรการป้องกันและแก้ไข ปัญหาฝุ่นละออง PM๒.๕ ในพื้นที่กรุงเทพฯ อย่าง เข้มข้นและต่อเนื่อง รวมถึง สร้างความเข้าใจและการมี ส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนในการ ป้องกันและลดสาเหตุการเกิด ฝุ่นละออง
๒	กทม.จัดงาน เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้า	ข่าวสด, แนวหน้า, matichon, thailandplus,	- พล.ต.โสมภณ พิสุทธิวงษ์ รมว.กทม. กล่าวภายหลังแถลงข่าวการ จัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี ๒๕๖๓ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๘ ธ.ค. ๖๓ ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์	ด้านบวก - จัดงานสืบสานวัฒนธรรมและ เอกลักษณ์ของคนไทยที่มีความ	- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ สำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์เชิญชวน

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
	ตากสินมหาราช	fm๙๑bkk	สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (วงเวียนใหญ่) เขตธนบุรี และถนนลาดหญ้าตลอดสาย เขตคลองสาน ว่า การจัดการดังกล่าวเป็นการจัดงานปีที่ ๔๔ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากษัตริย์องค์อันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่มีแต่แผ่นดินไทย ในงานจะมีพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ วัดอินทาราม เขตธนบุรี วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร เขตบางกอกใหญ่ และลานพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ เขตธนบุรี มีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๙๙ รูป และสวดสวดคึกทำนองสรภัญญะ และพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ จึงขอเชิญชวนประชาชนเที่ยวชมงาน มีกิจกรรม และมหรสพ การแสดงศิลปวัฒนธรรม เทิดพระเกียรติให้ชมฟรี บริเวณถนนลาดหญ้าตลอดสาย ตั้งแต่เวลา ๑๖.๐๐ - ๒๔.๐๐ น. อาทิ การแข่งขันชมมวยไทยเทิดพระเกียรติ การแสดงอุปรากรจีน ดนตรีลูกทุ่ง เซ็ดสิงโต มังกรทอง การแสดงของนักเรียนนักศึกษา และจัดแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติ การให้บริการทางการแพทย์เคลื่อนที่ของ รพตทสสิน การฝึกอบรมวิชาชีพพระะสัน และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของชุมชน	จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ - ส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่กรุงเทพฯ	ประชาชนเที่ยวชมและร่วมกิจกรรมภายในงาน เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี ๒๓ ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๘ ธ.ค.นี้ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (วงเวียนใหญ่) เขตธนบุรี และบริเวณถนนลาดหญ้า เขตคลองสาน
๓	เตรียมพัฒนาจุดท่องเที่ยวทะเลกรุงเทพฯ	ข่าวสด	- นายศักดิ์ชัย บุญมา ผว.กทม. กล่าวภายหลังลงพื้นที่สำรวจเส้นทางเดินเรือท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และศึกษาธรรมชาติจากแม่น้ำเจ้าพระยาไปอนุสาวรีย์คุณกะลา จนถึงหลักเขตกรุงเทพฯ บริเวณชายทะเลบางขุนเทียนว่า บริเวณอนุสาวรีย์คุณกะลา มีสภาพเสื่อมโทรม และไม่ระเบียบเรียบร้อย อีกทั้งพื้นที่โดยรอบได้ถูกพัฒนาเป็นหมู่บ้าน ทำให้พื้นที่ป่าที่เคยเป็นแหล่งอาหารของฝูงลิงแสมในบริเวณนั้นลดน้อยลง กทม.ร่วมกับชุมชนและนักวิชาการจากภาคส่วนต่างๆ เดินหน้าโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอนุสาวรีย์คุณกะลาและสะพานทางเดินให้เชื่อมต่อกัน รวมถึงจัดที่อยู่อาศัยให้กับฝูงลิงแสมตามธรรมชาติอย่างเหมาะสม ควบคู่ไปกับการฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติบริเวณพื้นที่โดยรอบให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และศึกษาธรรมชาติ จากการลงพื้นที่สำรวจเส้นทางเดินเรือครั้งนี้ คณะสำรวจจะนำปัญหาเข้าหารือร่วมกันในที่ประชุม เพื่อกำหนดรูปแบบแนวทางที่ชัดเจนในการปรับปรุงพัฒนาพื้นที่บริเวณอนุสาวรีย์คุณกะลาและพื้นที่โดยรอบ รวมถึงการพัฒนาเส้นทางเดินเรือในพื้นที่ฝั่งธนบุรี ต่อเนื่องจนถึงสุดหลักเขตกรุงเทพฯ ชายทะเลบางขุนเทียน	ด้านบวก - ฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติบริเวณอนุสาวรีย์คุณกะลาและบริเวณโดยรอบเพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ - สร้างแหล่งที่อยู่อาศัยให้ฝูงลิงแสมตามธรรมชาติอย่างเหมาะสม	- สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง สำนักงานเขตและสำนักงานประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอนุสาวรีย์คุณกะลาและบริเวณโดยรอบ เขตบางขุนเทียน ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และศึกษาธรรมชาติ

ลำดับที่	- ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
๔	มอปลั้เซิตชูเกียรติ คนพิการตัวอย่าง	ข่าวสด, แนวหน้า, matichon, naewna	- นายสกลธี ภัททิยกุล รพว.กทม. กล่าวภายหลังเปิดงานเชิดชูเกียรติ "วันคนพิการสากลกรุงเทพมหานคร" ประจำปี ๖๓ พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ "คนพิการตัวอย่างกรุงเทพมหานคร" ๕๐ คน ว่า กทม.มีนโยบายด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในทุกมิติ มุ่งเน้นให้คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิสวัสดิการสาธารณะอย่างเสมอภาคเท่าเทียม ปราศจากการถูกเลือกปฏิบัติเพราะเหตุแห่งความพิการ ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของ กทม.ปัจจุบันมีการจ้างผู้พิการครบทุกเขต และให้พิจารณาเพิ่มอัตราจ้างในโรงเรียนสังกัด กทม.ด้วย นอกจากนี้ยังสร้างเสริมศักยภาพของคนพิการ โดยเปิดโอกาสและสนับสนุนให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรได้เท่าเทียมคนทั่วไป นำไปสู่การดำรงชีวิตด้วยการพึ่งตนเองได้มากที่สุด โดยบูรณาการการทำงานร่วมกับองค์กรด้านคนพิการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับคนพิการอย่างแท้จริง	<u>ด้านบวก</u> - ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มผู้พิการ ผู้ใช้รถเข็น และผู้สูงอายุให้ได้รับความสะดวกในการดำเนินชีวิตในทุกมิติ	- สำนักพัฒนาสังคม และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์แผนการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในพื้นที่กรุงเทพฯ
๕	เปิดหอเกียรติยศ จิตอาสาพระราชทาน	mlbnews	- นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ป.กทม. กล่าวว่า กทม.ได้ทำพิธีเปิด "หอเกียรติยศจิตอาสาพระราชทาน" เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ที่สนับสนุน โอกาสนี้ ได้เยี่ยมชมหอเกียรติยศฯ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปล่อยปลาหางนกยูง และตัดแต่งต้นไม้บริเวณสำนักงานเขตป้อมปราบฯ นอกจากนี้ ได้เดินทางไปทำพิธีเปิด "หอเกียรติยศ จิตอาสาพระราชทาน" เขตพระโขนง พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ที่สนับสนุน รับมอบรถเข็นผู้ช่วยจำนวน ๑๙ คัน จากสโมสรโรตารีพระโขนง เพื่อให้สำนักงานเขตพระโขนงส่งมอบรถเข็นผู้ช่วยให้กับผู้พิการทางการเคลื่อนไหว จากนั้นร่วมกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ริมฝั่งหน้าอาคารสำนักงานเขตพระโขนง สำหรับหอเกียรติยศจิตอาสาพระราชทาน (Hall of Fame) เป็นสถานที่สำหรับเก็บรวบรวมข้อมูลและแสดงผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่ รวมทั้งเป็นสถานที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูจิตอาสาพระราชทานผู้ทำความดีให้แก่ชาติบ้านเมือง โดยบูรณาการความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชนและไม่ได้ใช้งบประมาณของทางราชการแต่อย่างใด ซึ่งกำหนดจัดทำให้ครบทั้ง ๕๐ สำนักงานเขต ปัจจุบัน กทม.ได้เปิด "หอเกียรติยศ จิตอาสาพระราชทาน" แล้ว ๔๗ สำนักงานเขต ผู้สนใจสามารถเข้าเยี่ยมชมได้ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.	<u>ด้านบวก</u> - น้อมนำโครงการจิตอาสา "เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" มาสืบสานและขยายผล โดยระดมพลังความรักความสามัคคี ทั้งของหน่วยงานในพระองค์ หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ชุมชน และประชาชน ร่วมปฏิบัติหน้าที่ - ส่งเสริมให้ข้าราชการ บุคลากรของ กทม. และประชาชน มีจิตสำนึกสาธารณะ รักบ้านเมือง และรู้จักสามัคคี ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อสังคม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และแก้ไขปัญหาให้แก่เพื่อนร่วมชาติ	- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ความสะอาดและปรับภูมิทัศน์ พื้นที่กรุงเทพฯ ภายใต้ความร่วมมือของทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง

ลำดับที่	- ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
๖	เตรียมเสนอ กรม. พิจารณาทำงานที่บ้าน/ โรงเรียนหยุดเรียน ลดค่า PM๒.๕	มติชน, thaipbs, thansettakij, twitter.com	- นายวรารุช ศิลปอาษา รุม.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) กล่าวถึงการแก้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM๒.๕ ว่า ตั้งแต่ช่วงกลางปีจนถึงปัจจุบันฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่ได้เพิ่มขึ้นหรือลดลง แต่สิ่งที่ทำให้เกิดการสะสมมากในช่วง ๒ - ๓ วันที่ผ่านมาคือสภาพอากาศ เพราะอากาศปิดมีการกักตักฝุ่นและควันไม่สามารถลอยขึ้นไปได้ จนเกิดการสะสมตัวเกินค่ามาตรฐาน ดังนั้น เพื่อป้องกันเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นอีกจะหาวิธีในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (กรม.) ในวันที่ ๒๒ ธ.ค.นี้ ถึงแนวทางการทำงานที่บ้าน (Work from home) หรือการปิดโรงเรียน เพื่อป้องกันไม่ให้ปริมาณฝุ่นสะสมเพิ่มขึ้น แต่จะไม่ปิดเป็นระยะยาว อาจจะเป็นช่วงระยะ ๑ - ๓ วันในช่วงอากาศไม่ถ่ายเท โดยพิจารณาจากข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาในการพยากรณ์สภาพอากาศล่วงหน้า หากแนวโน้มปริมาณฝุ่นละอองอยู่ในระดับพื้นที่สีแดงและสภาพอากาศปิด ก็จะเสนอให้ทำงานที่บ้านของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชน ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมถึงการปิดโรงเรียนในพื้นที่นั้นๆ	ด้านบวก - เพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM๒.๕ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยบูรณาการความร่วมมือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างยั่งยืนและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด	- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM๒.๕ ในพื้นที่กรุงเทพฯ อย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง รวมถึงสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนในการป้องกันและลดสาเหตุการเกิดฝุ่นละออง

กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์